

# ข่าวพรแผ่นดิน



ขอนแก่น ประเทศไทย

จากทุ่งพรแผ่นดิน...

## เติบโตไปด้วยกัน

สวัสดิ์ค่ะ เพื่อน ๆ และ ผู้สนับสนุนทุกท่าน

ศูนย์การเรียนรู้พรแผ่นดินได้ฉลองสิ้นสุดปีการศึกษาในเดือนที่ผ่านมา จำได้ว่าในปี 2016 เรามีเด็กกลุ่มเล็ก ๆ เพียง 8 คน กอดคอกันมาท่ามกลางชุมชนเสื่อมโทรม แต่วันนี้ เราเป็นสถาบันการศึกษาทางเลือกขึ้นทะเบียนภายใต้ระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบ ที่สามารถรับนักเรียน ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงระดับมัธยม 6 ได้



ขณะที่การเติบโตเป็นเรื่อง “ธรรมชาติ” และไม่ใช่ “ความอัศจรรย์” แต่เรารู้ว่า เราไม่อาจทำเรื่องนี้ได้โดยปราศจากการช่วยเหลือจาก “พระเจ้า” รวมทั้งความปรารถนาดี และ การสนับสนุนจากทุกท่าน



“เราอึ้งอึ้งใจ” เมื่อได้เฝ้ามองนักเรียนของเราที่เติบโตขึ้นในแต่ละวัน พวกเขาสามารถ “พึ่งพาตนเองและมีชัยชนะ” เหนือ ความเจ็บปวด ฝ่าปัญหาที่มี ไม่ว่าจะเป็นการถูกทอดทิ้ง ถูกปฏิเสธ หรือ ความยากจน ของชีวิตในวัยเยาว์ ซึ่งเราจะเดินหน้าต่อไป เพราะเรารู้ว่าความเห็นอกเห็นใจ และการแสดงความรักต่อพวกเขา จะสามารถช่วยให้พวกเขาเขียนเรื่องราวในชีวิตหน้าใหม่ได้ ระหว่างที่เราเฝ้าดูแลจิตใจของเด็ก ๆ เหล่านี้ เราก็แน่ใจว่าพวกเขาจะเติบโตขึ้น และจะเกิดผลอย่างแน่นอนในที่สุด





เช่นเดียวกับพืชผักต่าง ๆ รอบตัวเรา ในทุกวันนี้ ทั่วโลกต่างล้นพุดถึงเรื่อง “สเบียงคลังอาหาร” ด้วยการเพาะปลูก และการเตรียมพืชผลสำหรับอนาคต เมื่อเมล็ดพันธุ์ถูกเพาะปลูกในสภาพดินที่ถูกต้อง มีแสงแดด และน้ำเพียงพอ เรามีความชื่นชมยินดีเมื่อถึงฤดูการเก็บเกี่ยว แม้ว่าอากาศในฤดูร้อนนั้นจะร้อนมากไม่ว่า ทุเรียนเทศ มะม่วง ข้าวโพด ถั่วฝักยาว ฝักทอง แตงกวา ฝัก แตงโม แตงไทย ฝักเคล ฝักบุงจีน ต้นหอม และ ฝักกาดหอม



วันที่ 1 พฤษภาคม เราได้ร่วมฉลองวันแรงงานด้วยการมอบตะกร้าบรรจของใช้ในครัวเรือน พร้อมเงินจำนวน 1,500 บาท แสดงการให้เกียรติแก่ครอบครัวเพื่อนบ้านเกษตรกรที่ทำงานทุ่มเทอย่างหนัก





และในวันที่ 9 มิถุนายน เราจัดอบรม “วันเกษตรปลอดสารเคมี” แก่บรรดาเกษตรกรเพื่อนบ้าน เพื่อจะเรียนรู้ถึงอันตรายของการใช้สารเคมี โดย อาจารย์มีศักดิ์ได้ให้ความรู้เพื่อนบ้านและนักเรียนของเรา ในการทำปุ๋ยปลอดสารเคมี เกษตรกรเพื่อนบ้านทุกคน ได้รับปุ๋ยปลอดสารเคมีกลับบ้านไปคนละหนึ่งกระสอบ

“เด็ก” ต้องเจริญเติบโตขึ้น “พืชผล” ก็เจริญงอกงาม เช่นเดียวกับ “ความสัมพันธ์” ของเราที่ต้องเจริญเติบโตขึ้นด้วย! เราได้มีโอกาสจัดอบรมคู่สมรส 6 คู่ ที่ต้องการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีของชีวิตคู่ เราตระหนักรู้ว่า

การดำรงชีวิตอยู่อย่างมีพลัง และการที่จะให้ทุกสิ่งสามารถเติบโตขึ้นได้นั้น เราต้องตั้งใจอย่างแน่วแน่ และเดินแต่ละก้าวที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตนั้นด้วย

เราจะต้องจับมือเดินไปด้วยกัน... ไม่ว่าจะ เป็น พ่อแม่กับเด็ก ๆ ผู้ปกครองกับคุณครู โรงเรียนกับชุมชน เราจะเข้าถึง และช่วยเหลือซึ่งกันให้เจริญเติบโตขึ้น เมื่อเราจับมือกันและเติบโตไปด้วยกัน โลกนี้ก็ไม่อาจจะทำลาย หรือแยกเราออกจากกันได้ แต่ในทางตรงกันข้าม เราจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ และเป็นแรงสนับสนุนสำคัญ ทำให้ผู้อื่นมีแรงปรารถนาอย่างเดียวกัน ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ร่วมจับมือกับเราในความพยายามต่อการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้

**ตามที่เขียนไว้ว่า “เขาแจกจ่าย เขาให้แก่บรรดาคนยากจน ความชอบธรรมของเขาดำรงอยู่เป็นนิรันดร์” และพระองค์ผู้ประทานเมล็ดพืชแก่คนที่หว่าน และอาหารแก่คนที่กิน ก็จะประทานเมล็ดพืชแก่พวกท่าน และจะทรงเพิ่มพูนเมล็ดพืชของท่าน ทั้งจะทรงให้การเก็บเกี่ยวแห่งความชอบธรรมของท่านเจริญขึ้น**  
**2 โครินธ์ 9:9 -10**

เพื่อการเก็บเกี่ยว  
 โดโรธี เจสัน  
 ประธานมูลนิธิพรแผ่นดิน



# ข่าวจากศูนย์การเรียนรู้พรแผ่นดิน

โดย อาจารย์ใหญ่ ไมค์ เจสัน

ขอบคุณมากครับที่ใช้เวลาในการอ่านจดหมายข่าวนี้ ผมอยากเล่าถึงเหตุการณ์แสนสนุกสองอย่าง ที่ทำให้การสิ้นสุดปีการศึกษาของศูนย์การเรียนรู้พรแผ่นดินมีความพิเศษอย่างยิ่ง “คุณดำ” เพื่อนคนพิเศษของศูนย์การเรียนรู้พรแผ่นดิน ผู้ดูแลและซ่อมบำรุงแอร์ของเราให้ทำงานได้อย่างดี เขายังเป็นนักวิ่งทางไกลที่ประสบความสำเร็จ และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีในท้องถิ่น

ในวันที่ 12 มิถุนายน คุณดำ พร้อมกับภรรยา ได้นำอุปกรณ์การวิ่งต่าง ๆ มาที่ศูนย์ ฯ ทำการฝึกสอนนักเรียนของเรา รวมทั้งตอบคำถามต่าง ๆ เกี่ยวกับการวิ่งมาราธอน โดยเน้นว่าสิ่งสำคัญที่สุด คือการวิ่งเข้าเส้นชัย สองวันหลังจากนั้น เขาได้จัดการแข่งขันมินิมาราธอน ระยะทาง 1.8 กิโลเมตร โดยเลียนแบบการวิ่งมาราธอน ด้วยการจัดให้มีจุดพักสามจุด ระหว่างทางวิ่ง และคุณดำได้จัดมอบเหรียญรางวัลให้แก่ผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัยด้วยเหรียญรางวัล แต่ละเหรียญมีลักษณะและความหมายพิเศษ เพราะว่าเป็นเหรียญรางวัลที่เขาได้รับมาจากการวิ่งแข่งขันของตนเอง ถือเป็นวันที่พิเศษมากอีกวันหนึ่ง







วันที่ 23 มิถุนายน มีแขกมากกว่าสองร้อยคน เข้าร่วมพิธีจบการศึกษา และงานเลี้ยงประจำปีของนักเรียนที่ ศูนย์การเรียนรู้พรแผ่นดิน ซึ่งเป็นงานที่ได้ชื่อว่า “คำคืนแห่งความทรงจำ” ซึ่งเป็นจริงสมกับชื่อ ด้วยว่าผู้ร่วมงานทุกคนต่างรู้สึกประทับใจมาก

หลังจากรับประทานอาหารเลิศรสเสร็จสิ้นแล้ว ก็เป็นรายการการแสดง เริ่มจากขับอนุบาล ชั้นประถม มัธยม รวมถึงทีมของคุณครูเราเองด้วย และในคำคืนนั้น สำหรับนักเรียนอนุบาล 3 คนที่จบการศึกษา เขาสวมชุดครุยยาวและสวมหมวก ส่วนนักเรียนคนอื่นๆ ได้รับของขวัญ ประกาศนียบัตร เหรียญ และถ้วยรางวัล สำหรับการพัฒนาบุคลิกภาพ การท่องข้อพระคัมภีร์ คະແນວិชาการ หรือทักษะการเป็นผู้นำ ไม่มีสักคนกลับบ้านมือเปล่าเลย







เช่นเคย ผมขอแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้ง สำหรับทุกสิ่งที่คุณทำเพื่อช่วยให้เราสามารถดำเนินงานนี้ได้ ผมรู้สึกภาคภูมิใจในตัวบรรดานักเรียน และทีมงานของเราที่ศูนย์การเรียนพรแผ่นดินนี้ และผมก็รู้สึกประทับใจในบรรดาเพื่อน ๆ แต่ละคนที่ได้ให้การสนับสนุน และช่วยให้งานของเราดำเนินต่อไปได้

กรุณาอธิษฐานเพื่อเรา สำหรับแรงบันดาลใจ และสติปัญญา ในการรับผิดชอบ และจัดการกับทรัพยากรที่พระเจ้าได้ทรงมอบไว้ในมือของเราต่อไปด้วย



# เปิดประสบการณ์ในโลกใหม่

โดย คริส ดอลิเชน

ในเทอมที่ผ่านมา นักเรียนชั้นประถม และมัธยมของเราทั้ง 26 คน มีกิจกรรมออกสู่ชุมชนที่น่าสนใจ พวกเขาได้ไปเยี่ยมชม “โรงเรียนสอนคนตาบอด” ในจังหวัดขอนแก่น สถานที่ซึ่งเด็ก ๆ สามารถสังเกต และทำกิจกรรมในห้องเรียนร่วมกับนักเรียนผู้พิการทางสายตา ร่วมทั้งได้เรียนรู้วิธีการอ่าน และเขียนอักษรเบรลล์บ้างเล็กน้อยด้วย

นักเรียนจากศูนย์การเรียนพรแผ่นดินถูกแบ่งเป็นสองกลุ่ม กลุ่มหนึ่งร่วมเรียนในชั้นเรียนกับนักเรียนผู้พิการทางสายตาตามตารางเรียนปกติ ส่วนอีกกลุ่มหนึ่ง เข้าเรียนในชั้นของเด็กที่มีความสามารถก้าวหน้าแล้ว โดยมีครูผู้สอนผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งก็เป็นคนตาบอดด้วยเหมือนกัน นักเรียนของเราบางคนเขียนชื่อตนเองเป็นอักษรเบรลล์ โดยใช้กระดาษชนวนและปากกาปลายแหลม ซึ่งครูผู้สอนได้สอนโค้ดอักษรเบรลล์สำหรับอักษรแต่ละตัวในการเขียนชื่อของเด็ก ๆ ซึ่งเปิดโลกใหม่แห่งการเรียนรู้ของเด็ก ๆ เด็ก ๆ ยิ่งประหลาดใจมากขึ้น เมื่อพวกเขาได้ชมห้องคอมพิวเตอร์ นักเรียนผู้พิการทางสายตาสามารถค้นหาข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ได้ ด้วยการใช้นิ้วกดอักษรเบรลล์ แล้วพวกเขาฟังข้อมูลด้วยการใช้หูฟังต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์







ในระหว่างช่วงเวลาพัก นักเรียนทุกคนมาพบกันในห้องประชุมแล้วนักเรียนของเรา ก็ประหลาดใจอีกครั้งด้วยการแสดงดนตรีของกลุ่มนักเรียนผู้พิการทางสายตา พวกเขาร้องเพลงได้ไพเราะจับเราพวกเราอย่างยิ่ง แล้วนักเรียนของเรา ก็ตอบสนองด้วยการร้องเพลงให้กำลังใจพวกเขา หลังจากนั้น เด็ก ๆ ของเราก็มอบของขวัญ เป็นขนม ด้วยการจับมือและวางสิ่งของไว้ในมือของเด็ก ๆ ผู้พิการทางสายตา

กลุ่มของเราได้เรียนรู้จักชีวิตในมุมมองที่แตกต่างกัน แม้เด็ก ๆ ผู้พิการทางสายตา มีร่างกายที่บกพร่อง ไม่อาจมองเห็นได้ แต่พวกเขากลับมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียนรู้ นับเป็นประสบการณ์ที่เปิดตา เปิดโลกใหม่สำหรับเราทุกคน เราได้รับการท้าทายในเมื่อเราเป็นผู้มีอวัยวะครบสมบูรณ์ ต้องพยายามอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ นักเรียนผู้พิการทางสายตาเหล่านี้ได้ สอนให้เราต้องใส่ใจต่อสิ่งสำคัญที่เราไม่อาจมองเห็นด้วยสายตาทางร่างกายได้ อย่างเช่น ความเห็นอกเห็นใจ ความตั้งใจ ความพึงพอใจ และที่สำคัญที่สุด ก็คือ “ความรัก”

## ติดต่อ

เว็บไซต์: [www.worldharvestfoundation.org](http://www.worldharvestfoundation.org)

อีเมล: [info@worldharvestfoundation.org](mailto:info@worldharvestfoundation.org)

โทร: (66) 850056268

ที่อยู่: 338 หมู่ 25 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น 40000 ประเทศไทย

## ทีมบรรณาธิการข่าว

ไมค์ เจสัน

คริส ดอลิสเซน